



# NEWS RELEASE

[baaqmd.gov](http://baaqmd.gov)



**ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY:** Ngày 7 tháng Mười, 2024

**LIÊN HỆ:** [communications@baaqmd.gov](mailto:communications@baaqmd.gov)

## Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith của Địa Hạt Không Khí cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng ở Vùng Vịnh

*Khoản tài trợ \$1.5 triệu dành cho các nhóm cộng đồng, hiệp hội khu phố và tổ chức phi lợi nhuận*

**SAN FRANCISCO** – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh vừa công bố khoản tài trợ \$1.5 triệu thông qua Chu Kỳ 2 của Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith dành cho các nhóm cộng đồng, hiệp hội khu phố và tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào những quyết định có ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của họ.

Địa Hạt Không Khí mong muốn hợp tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng trong Vùng Vịnh để đẩy mạnh các nỗ lực của địa phương nhằm cải thiện sức khỏe môi trường. Các khoản tài trợ phải được sử dụng để thiết kế và thực hiện các chiến lược hỗ trợ để các cộng đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi tình trạng bất công về môi trường tham gia và lãnh đạo toàn diện nhằm tác động đến chính sách và cải thiện chất lượng không khí.

Viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí là Tiến Sĩ Philip Fine cho biết: “Chương Trình Tài Trợ Cộng Đồng James Cary Smith giúp đưa các giải pháp do cộng đồng quản lý lên hàng đầu trong công cuộc đấu tranh vì không khí sạch hơn và công lý môi trường. Chúng tôi đã tăng cường nỗ lực cung cấp không khí sạch cho toàn thể cư dân Vùng Vịnh thông qua việc hợp tác với những người thực hiện công tác cơ sở quan trọng này, đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm không khí có thể dẫn đầu trong việc xây dựng những cộng đồng khỏe mạnh hơn”.

Chu Kỳ 1 của chương trình tài trợ được triển khai vào năm 2022 và đã trao \$6.4 triệu cho 33 tổ chức cộng đồng trong ba năm. Các bên nhận tài trợ đã sử dụng khoản tài trợ để thành lập các học viện lãnh đạo về công lý môi trường, thúc đẩy giáo dục cộng đồng và phát triển đội ngũ nhân viên tiếp cận cộng đồng nói hai ngôn ngữ.

Số tiền tối đa cho một khoản tài trợ riêng lẻ là \$300,000 trong ba năm, với mức tối đa là \$100,000 mỗi năm. Các dự án phải đặt trong phạm vi quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí và các cộng đồng tập trung vào công lý môi trường sẽ được ưu tiên.

Thời hạn nộp đơn đăng ký là 5:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương vào ngày 7 tháng Một, 2025. Để biết thêm thông tin và nộp đơn, hãy truy cập [www.baaqmd.gov/communitygrants](http://www.baaqmd.gov/communitygrants).

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X/Twitter](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

# # #

---

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*